



ปีที่ 41 ฉบับที่ 27 วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

## นาฏศิลป์ฯ ม.ราชภัฏนครฯ เปิดหอประชุมจัดเผยแพร่นาฏศิลป์ไทย

หลักสูตรนาฏศิลป์และการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดโครงการเผยแพร่นาฏศิลป์ไทย ประจำปีพุทธศักราช 2555 ในระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2555 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย

พศ.ดร. ชีรวัดณ์ ช่างสาน ประธานหลักสูตรนาฏศิลป์และการแสดง กล่าวถึง การจัดเผยแพร่ นาฏศิลป์ไทยเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องมาหลายปี โดยปีที่ผ่านมามีการจัดแสดงที่โรงละคร สนามหน้าเมือง นครศรีธรรมราช มีผู้เข้าชมโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาเข้าชมการแสดงเป็นจำนวนมาก ส่วนในปี นี้ยังมีการตอบรับเข้าชมมากเหมือนทุก ๆ ปีที่ผ่านมา ซึ่งการจัดกิจกรรมโครงการเผยแพร่นาฏศิลป์ไทยนั้นถือเป็นภารกิจหลักของหลักสูตรนาฏศิลป์และการแสดงที่จะจัดแสดงทุกปีการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่ออนุรักษ์และต่อยอดอายุทางวัฒนธรรมการแสดงให้คงอยู่กับเยาวชน และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาของหลักสูตรที่จะออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อไป ในการแสดงทุกครั้งหลักสูตรพยายามที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรรมการแสดงเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ในสังคมโลกปัจจุบัน และเพื่อเป็นการเตรียมผู้ชมให้หันมาสนใจคุณค่าทางวัฒนธรรมไทย ในปีนี้จะประกอบด้วยการแสดงถึง 4 ชุด คือการแสดงรำถวายพระพร 84 พรรษามหาราช การแสดงรูปแบบของบัลเลต์คลาสสิกและคอนเทมโพลารีตี้แดนซ์ ซึ่งเป็นการแสดงร่วมสมัยโดยใช้ชื่อชุดว่า “เซอร์คัส” การแสดงลีลาผสมพันธุอาเซียน และการแสดงละครนอกเรื่องแก้วหน้าม้า ตอน ถวายลูก การแสดงในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม มี 3 รอบ เวลา 10.00 น. เวลา 12.30 น.และเวลา 15.30 น. ส่วนวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม มี 2 รอบ เวลา 10.00 น. และเวลา 12.30 น.

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมการแสดงการเผยแพร่นาฏศิลป์ไทยได้ในระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคมนี้ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย

**สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์**

## NSTRU

คุณธรรมนำสู่ความยิ่งใหญ่สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย  
ราชภัฏนครศรีธรรมราช

### NSTRU

คือคุณธรรมนำสู่ความยิ่งใหญ่

จริยธรรมนำหนูนให้เกรียงไกร

มีพร้อมใช้คือคนดีศรีสังคม

N Nice ใจดี สงบ สะอาด

มุ่งมาดศึกษาธรรมนำพาะป่ม

อายุชั่ว กล้าบาป สัปทุกซ์ตรม

สั่งสม ศิลดี มีสุขใจ

S Smart ปราดเปรื่อง ฉลาดคิด

รู้วินิจ ไตร่ตรอง สมองใส

ใฝ่ศึกษา หาแก่นแท้ แก้เกมไว

เทคโนโลยี เข้าใจ พร้อมใช้งาน

T Team เก่งทำกิจ เป็นคณะ

รู้เสียสละ อัจฉมาสัย พร้อมใจประสาน

ถ่อมตน ยอมคนได้ ไม่รำคาญ

เสริมสรอายุ รู้เจรจา เอื้ออาทร

R Rely รู้จริง นำเชื่อถือ

วิชาชาญ ชนเชื่อมือ ลือกระฉ่อน

ทฤษฎีชัด ปฏิบัติดี มีขั้นตอน

มีต้องวอน สอนชี้แนะ รู้ธรรมเนียม

U Unique เป็นหนึ่งใจ ความนิยม

คมชื่นชม ครัทธา ว่าดีเยี่ยม

สร้างความเด่น เน้นคุณค่า หาใครเทียม

คือ อัตลักษณ์ ที่เปี่ยม สรรพคุณ

ความรู้ ทำให้ คนองอาจ

ความสามารถ แกร่งกล้า พานำหนูน

รู้เจรจา พามิตร มาเจอจน

ทำดี บังเกิดคุณ บุญส่งเจริญ

ประหยัด เกษม : ประพันธ์

## ศูนย์วิทยฯ เชิญชมนิทรรศการ

### “จับคู่คิด พลิกโฉมวัสดุไทย”

ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏนครศรีธรรมราช เชิญผู้สนใจทุก  
ท่านชมนิทรรศการชุด "จับคู่คิด พลิกโฉม  
วัสดุไทย" (Siamese Twisted) คุณจะ  
ได้สัมผัสกับโลกของการออกแบบที่จะแสดง  
ถึงศักยภาพแห่งการสร้างสรรค์อันไม่มี  
ขีดจำกัดของมนุษย์ สามารถนำไปต่อยอด  
ความคิดต่อไป ผู้สนใจชมนิทรรศการนี้ได้  
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2555  
ณ บริเวณชั้นที่ 1 ศูนย์วิทยบริการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ส่วนเรื่องของหนังสือที่ให้บริการ  
ณ มุม mini TCDC ขณะนี้ศูนย์สร้างสรรค์  
การออกแบบได้จัดส่งหนังสือมาให้บริการ  
เพิ่มอีก จำนวน 250 เล่ม พร้อมกับวัสดุโชว์  
อีก 12 ชิ้น สนใจขอเชิญชมได้ที่มุม TCDC  
บริเวณชั้น 1 ตั้งแต่ 08.00-16.30 น.  
ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์  
075 392018

ขอเชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
ทุกท่านตรวจสอบข้อมูลประวัติที่  
ปรากฏในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  
หากมีข้อผิดพลาดกรุณาแจ้งทีมงานนิติ  
การและการเจ้าหน้าที่  
สำนักงานอธิการบดี  
ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2555



# เอกสารประชาสัมพันธ์



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ส่วนงานสื่อสารสัมพันธ์ ต.ท่าบ่อ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 Tel,Fax 075-809813  
Pr\_nstru@hotmail.com



เมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายน 2555 คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 5 ราชภัฏภาคใต้ “วจก. 5+1” ครั้งที่ 2 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (เจ้าภาพ) โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อร่วมกันเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการวิจัย การบริการวิชาการ การเรียนการสอน งานประกันคุณภาพโดยมีการจัดทำ MOU ของอาจารย์และนักศึกษาลงชื่อลงนามแข่งขันกีฬาสามัคคีเสริมสร้างความสามัคคี สร้างความเข้มแข็งของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา.. บรรยายภาคคู่ได้จากภาพด้านบนว่าได้ครบทั้งด้านวิชาการ



บก.มหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัชฌา นนทโชติ

พิสูจน์อักษร อัดสำเนา นายก้องภพ ปรีชาชาญ

สวัสดีค่ะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2555 ตรงกับวันแรม 3 ค่ำ เดือน 8 ปีมะโรง

เดินทางกันไปแล้วตั้งแต่เมื่อวาน สำหรับทีมผู้เข้าอบรมโครงการผู้บริหารรุ่นใหม่ เดินทางไปศึกษาดูงาน เรื่อง "การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA" ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และดูงาน เรื่อง "การบริหารจัดการ U-Plaza" ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กิจกรรมศึกษาดูงานจะเสร็จสิ้นในวันนี้ ดร.เบญจพร ชนะกุล แจ้งผลการประเมินประกันคุณภาพโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยด้วยวาจาว่าคะแนนอยู่ในระดับดี 4.28 ถือว่าสำเร็จมากเพราะเพิ่งทำงานได้ 6 เดือน ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือแต่มีอาจเอ่ยนามได้หมด งานนี้มีผลสรุปจากกรรมการว่า “หลักการดี มีหลักฐาน” ค่ะ

กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อระดมทุนจัดสร้างพระพุทธรูปหิรัญนครศรีธรรมราช กำลังจะมีขึ้นอีกครั้งในวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม ที่จะถึงนี้ 09.30 น. ผู้ร่วมพิธีพร้อมกันที่หอประชุมมหาวิทยาลัย 10.00 น. พิธีสงฆ์ 10.30 น. ถวายผ้าป่าสามัคคี 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์เสร็จพิธีในเวลา 11.30 น. รับประทานอาหารร่วมกัน การสร้างพระพุทธรูปหิรัญนครศรีธรรมราช กุศลอันยิ่งใหญ่ เป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ กุศลนี้มีอานิสงส์ที่สามารถพลิกผันชีวิตของผู้สร้างพระให้แปรเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาสร้างบุญกุศลร่วมกัน

เพิ่งจะแจ้งข่าวว่าคุณพ่ออาการดีขึ้น แต่พอมาวันนี้กลับได้รับข่าวว่าคุณพ่อเสียชีวิตแล้ว ขอแสดงความเสียใจกับ ผศ.ชนิษฐา กীরติภทกรกาญจน์ ที่สูญเสียคุณพ่อด้วยโรคชรา ร.ต.ต.จรัญ กীরติภทกรกาญจน์ ขณะนี้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดศรีทวี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และประกอบพิธีฌาปนกิจศพ ในวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2555 ณ วัดศรีทวี เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์จะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2555 มีรถออกจากหน้าสำนักงานอธิการบดี เวลา 18.00 น.

มหาวิทยาลัยจะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพพระครูวิสุทธิบุญดิตถ์ (พ่อท่านนวล ปรีสุทโธ) ณ วัดประดิษฐาราม (วัดไผ่หรี) ตำบลบางรูป อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม ที่จะถึงนี้ เวลา 17.00 น. จึงขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญและร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ มีรถออกจากหน้าสำนักงานอธิการบดี เวลา 15.30 น.

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยคำคม “คนที่มีความสุขที่สุดในโลกไม่ใช่ คนที่ร่ำรวย คนที่มีความสุขที่สุดในโลกไม่ใช่ คนที่ประสบความสำเร็จ แต่คนที่มีความสุขที่สุดในโลกคือ คนที่มีความสบายใจเท่านั้นเอง” สวัสดีค่ะ